

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.03 บาท ทิศทางอ่อนค่าในกรอบแคบ กรอบ 33.00 -33.05 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.03 บาท ใกล้เคียงกับระดับปิดวันก่อนที่ 33.01 บาท คาดเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าตามเงินหยวนและสกุลเงินในภูมิภาค

\* ดีลเลอร์ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า คาดว่าเงินบาทยังเคลื่อนไหวอ่อนค่าในกรอบแคบ หลังดอลลาร์สหรัฐปรับแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อรับข่าวดี จากกรณีข่าวที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะกีดกันการลงทุนของจีนด้วยการตรวจสอบบริษัทในสหรัฐที่นักลงทุนจีนลงทุนเกิน 25% ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะกระทบต่อการลงทุนและเศรษฐกิจสหรัฐหรือไม่ แต่สุดท้ายเป็นเพียงการตรวจสอบการขมยข้อมูลของสหรัฐไปให้จีน ตลาดจึงตอบรับข่าวนี้ในเชิงบวก หนุนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นบ้าง

\* ขณะเดียวกัน สกุลเงินหยวนของจีนก็มีการอ่อนค่า ส่วนหนึ่งจากความกังวลผลกระทบ trade war บวกกับทางการจีนมีการลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ซึ่งเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างหนึ่ง ให้ธนาคารพาณิชย์ของจีนถือครองเงินได้น้อยลง เพื่ออัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ส่งผลให้เงินหยวนอยู่ในทิศทางอ่อนค่า กดดันให้สกุลเงินในภูมิภาคและเงินบาทอ่อนค่าลงด้วย

\* นอกจากนี้ ในช่วงกลางปีหรือปลายปีตลาดจะมีการถือครองการลงทุนในตลาดบอนด์มากขึ้น เพื่อถ่วงน้ำหนักในการลงทุน โดยในประเทศไทยเองเริ่มมองผลกระทบ trade war ในทางผ่อนคลายมากขึ้น ส่วนนี้ทำให้เห็นต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนในบอนด์ไทยบ้าง

\* อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามการประมาณการตัวเลขจีดีพีของสหรัฐว่าจะออกมาอย่างไรในคืนนี้ โดยตลาดคาดว่าจะโตที่ 2.2% ส่วนประเทศเยอรมันจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ แต่คงไม่ส่งผลต่อตลาดการเงินนัก และตลาดยังติดตามการบังคับใช้มาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐต่อจีนที่จะมีผลในวันที่ 6 ก.ค. นี้ด้วย

"วันนี้ยังมองเงินบาทแนวโน้มอ่อนค่าในกรอบแคบ คาดว่าแนวต้านแรกน่าจะอยู่ที่ 33.05 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 33.10 บาท ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 33.00 บาท และแนวรับถัดไปที่ 32.90 บาท" เขากล่าว

- \* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.27 จากวานนี้ 94.66
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,683.51 ล้านบาท
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,914.34 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.007 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้